

**KẾT LUẬN**  
**CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY**  
**tại buổi đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2019**

-----

Ngày 26/12/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên. Cùng dự buổi đối thoại có các đồng chí: Võ Văn Chánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của hội viên nông dân đại diện các huyện, thành phố về tham dự, ý kiến trao đổi của các sở, ban, ngành của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo như sau:

**I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, thu nhập, đời sống, trình độ của nông dân về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tích nổi bật, điển hình như: xây dựng mô hình cánh đồng lớn, phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư giống mới; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; chính sách tín dụng cho vay lãi suất ưu đãi giúp nông dân phát triển sản xuất... tạo điều kiện cho nông dân vươn lên làm giàu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn; chất lượng hoạt động ngày càng tốt hơn từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của hội viên.

Công tác phát triển hội viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; các cấp Hội đã gắn việc chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân với việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, ý thức công dân cho hội viên làm cho giai cấp nông dân tỉnh nhà ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh hàng năm của tỉnh.

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn và phong trào nông dân những năm qua tuy có phát triển nhưng chưa đảm bảo yếu tố bền vững; tình hình sản xuất và đời sống của nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập trong lao động nông nghiệp nhìn chung vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả tỉnh; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi còn chậm; vấn đề liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân còn nhiều bất cập; sản phẩm nông nghiệp chưa tạo được thế mạnh và chưa có thương hiệu vững chắc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

## **II- NHỮNG NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI**

**1- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh** cần có kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên nhằm tạo ra những điều kiện cơ bản để khai thác tối đa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tiềm lực của nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, cần cụ thể hóa hơn nữa những nhiệm vụ trong năm 2020; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

- Cần phải ưu tiên dành nhiều thời gian để tập trung bàn về những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, vai trò của Hội Nông dân xây dựng nội dung, chương trình cụ thể tham gia xây dựng phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân ở một tỉnh công nghiệp.

- Coi trọng việc sơ, tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; có biện pháp khuyến khích chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề phù hợp với điều kiện, khí hậu và thổ nhưỡng của từng địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn sinh học trong chăn nuôi

theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm hạn chế xảy ra dịch bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, ký kết bao tiêu, chăm lo đầu ra cho nông sản. vận động, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, quảng bá nông sản và quan tâm hỗ trợ nông dân vào lĩnh vực sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, mặt trận, các đoàn thể đặt hàng với Trung tâm khuyến nông, khuyến công để tổ chức hoạt động khuyến nông, khuyến công, để hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất hiện đại vào sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện từng vùng để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi và mở rộng, phát triển làng nghề khu vực nông thôn, góp phần cải thiện thu nhập nông dân, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. Chú trọng các mô hình trình diễn phải cụ thể bằng phương pháp “cầm tay chỉ việc” và thông qua các đối tượng (hộ nông dân sản xuất giỏi, các hợp tác xã, câu lạc bộ, tổ hợp tác, v.v...), cán bộ Hội cơ sở làm nòng cốt trong công tác tập huấn, xây dựng mô hình, tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện.

- Chỉ đạo chi hội các cấp điều tra, khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo từng ngành nghề, từng khu vực và từng cấp trình độ đào tạo và tư vấn, hướng dẫn cho các thành viên, hội viên, người dân lựa chọn hình thức học nghề phù hợp, gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trên cơ sở đó đặt hàng với các Trung tâm dạy nghề đảm bảo hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập người dân ở khu vực nông thôn. Nghiên cứu, tạo điều kiện cho lao động nông thôn sau học nghề được tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Hội để phát triển ngành nghề.

**2- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh** nghiên cứu các kiến nghị của nông dân và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện những nội dung cụ thể sau:

- Hỗ trợ Hội nông dân các cấp thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm thu hút nhiều dự án, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Phối hợp các địa phương mời các chuyên gia tư vấn xây dựng sản phẩm du lịch, kỹ năng đón tiếp khách, đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ năng phục vụ... cho các hộ dân, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về loại hình du lịch sinh thái vườn đến du khách và các doanh nghiệp du lịch. Rà soát, đề xuất thu hồi các dự án quy hoạch trên đất nông nghiệp nhiều năm nhưng chậm triển khai, gây bức xúc trong nhân dân.

- Tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về chất lượng giống trồng theo phân cấp quản lý, quan tâm đến nguồn gốc giống đưa vào sản xuất. Phối hợp chặt chẽ địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giống cây trồng; tuyên truyền những giống cây trồng mới năng suất, chất lượng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống đảm bảo chất lượng để người dân biết và sử dụng; thông tin những tác hại của giống cây trồng kém chất lượng, giống giả, giống quá hạn sử dụng, giống không rõ nguồn gốc, giống chưa được phép sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo cho người dân biết, phòng tránh.

- Tiếp tục triển khai một số nội dung hỗ trợ và nhân rộng các mô hình điểm về VietGAP có ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc cho các mặt hàng, đặc biệt là các nhóm sản phẩm hàng hóa cần ưu tiên để thực hiện theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; từ đó giúp cho các hộ nông hộ liên kết được với các chuỗi liên kết cần thiết tạo đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi tăng đàn đối với sản phẩm gia súc gia cầm (trâu, bò, gà, vịt) và nghiên cứu phát triển đối tượng vật nuôi khác phù hợp với điều kiện địa phương, trình độ sản xuất của người dân, gắn với nhu cầu thị trường. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong vấn đề tiếp cận chính sách.

**3- Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh** tạo điều kiện có trọng tâm, trọng điểm trong việc hỗ trợ vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

**4- Các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể** tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân, tạo điều kiện để hoạt động Hội và phong trào Hội Nông dân tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới.

- Chỉ đạo rà soát tổng hợp nhu cầu thực tế của người dân để mời gọi doanh nghiệp đầu tư chuỗi liên kết, chỉ đạo các xã, các ngành của huyện tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp về đất đai, tổ chức lại sản xuất có quy mô, tập trung... theo quy hoạch gắn với chế biến, kho bảo quản, tiêu thụ... đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp.

- Tổ chức rà soát, định hướng khu vực phát triển hoạt động du lịch sinh thái vườn làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương làm cơ sở quản lý và tạo điều kiện cho hoạt động du lịch này phát triển; đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường liên xã (phường), liên ấp (khu phố) đến các điểm tham quan được thuận lợi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, môi trường du lịch, đồng thời bồi dưỡng, kiến thức kỹ năng phục vụ khách du lịch cho các hộ dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến điểm đến; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh đối với khách du lịch; kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán hàng rong, ngăn chặn các hành vi cò mồi, tranh giành khách, giữ xe thu giá quá quy định, lấn chiếm lòng lề đường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở địa phương.

5- Giao Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện giám sát các nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy giao trách nhiệm các cơ quan thực hiện tại kết luận trên.

6- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ **hàng quý** báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy).

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp,
- BCS đảng UBND tỉnh,
- VP.UBND tỉnh,
- Báo Đồng Nai,
- Đài PTTH Đồng Nai,
- CP.VPTU- H2, P, C2,
- Lưu VPTU.

H2-M3/KL922/38

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



Nguyễn Phú Cường

